

Số: 1071/ CV-CTCPD

Bình Định, ngày 30 tháng 11 năm 2017

V/v: Giải trình việc thông qua niêm yết
tại SGDCK HCM năm 2017

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSX)

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã hỗ trợ Công ty trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến nội dung thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 V/v niêm yết chứng khoán tại HSX, Bidiphar xin có một số giải trình như sau:

Căn cứ nội dung tại Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 280/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 25/03/2017 của Công ty có nêu: “*Thông qua báo cáo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Bidiphar trên sàn UpCom năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để lập phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*”.

Theo đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, các cổ đông của Công ty đã đồng thuận và thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% V/v thực hiện niêm yết cổ phiếu Bidiphar trên HSX trong năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình trình bày lại nội dung nói trên đã phát sinh một số từ ngữ dẫn đến việc thông qua nội dung niêm yết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 chưa được rõ ràng.

Bằng văn bản này, Công ty xin khẳng định việc niêm yết cổ phiếu tại HSX đã được toàn thể cổ đông đồng thuận và thống nhất. Sự đồng thuận và thống nhất này được thể hiện rõ ràng trong các văn bản của ĐHĐCĐ thường niên 2016 (Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết). Tuy nhiên do không kịp thực hiện nên Công ty đã tiếp tục báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 để cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. Nội dung này được trình bày rõ ràng trong Tờ trình ĐHĐCĐ 2017 và nhắc lại trong ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Trên đây là một số nội dung giải trình liên quan đến việc thông qua niêm yết chứng khoán trên HSX của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.


Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm liên quan đến cổ đông về các nội dung nêu trên.

Kính đề nghị Quý Sở giao dịch xem xét và chấp thuận việc đăng ký niêm yết chứng khoán trong năm 2017 của Công ty tại HSX.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở Giao dịch.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Lưu VT. 



NGUYỄN VĂN QUÁ